



ฎธรรอก่อนรถไฟฟ้าไปไม่ถึง

● เผยต้องให้รฟม.แก้กม.เปิดทาง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการติดตามโครงการที่พีพีพี ฟาสต์แทร็ครถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และนครราชสีมา ซึ่งพบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แก่กฎหมายให้ดำเนินการก่อสร้างและบริการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดได้ก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการได้ จึงทำให้ไม่สามารถเสนอโครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัดได้ทันปี 62 นี้

“อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เจ้าของโครงการเร่งติดตามความคืบหน้าพีพีพี ฟาสต์แทร็ค ทั้ง 11 โครงการ มูลค่า 8.2 แสนล้านบาท ให้ทำได้ตามกรอบเวลาซึ่งมีทั้งโครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัดด้วย เพื่อต้องการช่วยกระจายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาค และบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นของหัวเมืองหลัก รวมถึงยังเร่งรัดโครงการสร้างถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี รถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เช่น สีเหลือง สีชมพู สีฟ้าเงิน สีส้มให้ทำได้ตามแผน ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาคณะกรรมการพีพีพีมีแนวโน้มโครงการรถไฟฟ้าได้เพิ่มอีก 1 สาย คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มูลค่า 1.28 แสนล้านบาท”

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพีพีพี ยังเห็นชอบให้สร้างโครงการพีพีพีรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันตก ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ วงเงินลงทุน 2.35 แสนล้านบาท โดยให้ร่วมทุนเป็นแบบพีพีพี เน็ท คอสต์ โดยภาครัฐลงทุน

ทำงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนทำงานก่อสร้างโครงการ ทำงานระบบรถไฟฟ้าขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถ และซ่อมบำรุงรักษาทั้งเส้นทาง โดยจะมีระยะเวลาเดินรถเป็นเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในส่วนของโครงการส่วนตะวันออกเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และรับมิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดโดยภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงินแก่เอกชน ในส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และงานเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งเส้นทาง

นางปานทิพย์ กล่าวว่า คณะกรรมการพีพีพี ยังเห็นชอบโครงการพีพีพี จัดประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 20 ปี และมอบหมายให้บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เที่ยว จำกัด และคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกเอกชนอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้โครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม ตามเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะที่ 2 ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่มูลค่าโครงการรวมประมาณ 4,235 ล้านบาท เพื่อดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย โดยให้ดำเนินโครงการแบบพีพีพีเต็มรูปแบบ ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพีพีพี ในครั้งนี้ได้ให้ความเห็นชอบในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี(สุวินทวงศ์) ของรฟม. เป็นที่



เรียบร้อยแล้วภายใต้มาตรการ
โครงการ ทีพีที ฟาสต์แทร็ค
ซึ่งจะช่วยในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้เป็น
อย่างดี เพราะเป็นการเชื่อม
ส่วนตะวันออกและตะวันตก
เข้าด้วยกัน.